

TK รับอานิสงส์จากการลดดอกเบี้ย



TK รับอานิสงส์จากการลดดอกเบี้ย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เชื้อมั่นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ นโยบายการเงินหรือ กนง. ลงอีก 0.25% จะส่งผลดีต่อ TK ทั้งระยะสั้นระยะยาว โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินสำหรับการออกตราสารทางการเงิน

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีก 0.25% เหลือ 1.5% ว่า จะส่งผลดีต่อ TK ในการออกตราสารทางการเงินในอนาคต ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของ TK ลดลงในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน นี้ กนง. ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 1.75% มาเหลือ 1.5% ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้ถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี

“TK มีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ดังนั้น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ครั้งนี้จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงิน ทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินของ TK ลดลง สำหรับการออกตราสารทางการเงินในชุดใหม่ หรือวงเงินกู้ใหม่” นางสาวปฐมา กล่าว

นางสาวปฐมา กล่าวว่าปัจจุบัน TK มีเงินกู้ระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีการออกตราสารทางการเงิน รวมมูลค่า 3,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของเงินกู้ทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 4% ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต

“ที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง จะทำให้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะธุรกิจเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราคงที่ ในขณะที่เดียวกัน ธุรกิจอนาคตของเราคือการทำสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพหรือนาโนไฟแนนซ์นั้น รัฐบาลได้กำหนดเพดานเงินกู้ไว้ที่ 36% จึงทำให้เราสามารถนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่ยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง” นางสาวปฐมา กล่าว

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,800 คน และมีสาขาบริการรวม 90 สาขา ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย